

รถ8.3ล.คันทะลักถนนปีใหม่

คุม53จุดเสี่ยง-10ทางหลัก เน้นตั้งด่านเมาขับสายรอง

‘บิกตู’กำชับ ตร.ทั่ว ปท.ดูแลประชาชนช่วงเทศกาล
ปีใหม่ ตร.งดตั้งด่านถนนสายหลัก (อ่านต่อหน้า 5)

ต่อจากหน้า 1

ปีใหม่

ทล.ซี43สายทาง-53จุดเสี่ยง

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน รองอธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่าสำหรับการเตรียมความพร้อมเทศกาลปีใหม่ 2563 ที่มีวันหยุดรวม 5 วันและคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาทั้งขาไปและขากลับเป็นจำนวนมาก จากการประเมินจำนวนรถที่สัญจรในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีรถเดินทางสัญจรบนถนนหลวงสายหลักทั้งขาไปและกลับมากกว่า 8.3 ล้านคัน หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา การดูแลเส้นทางถนนและเขตทางใน 10 เส้นทางสายหลัก ระยะทางกว่า 1,400 กิโลเมตร (กม.) ที่มีการประเมินว่าจะมีรถสัญจรคับคั่ง กรมได้เตรียมมาตรการสำคัญ อาทิ หยุดงานก่อสร้างเพื่อเปิดผิวการจราจรให้รถสัญจรได้เต็มที่ การเพิ่มเลน และประชาสัมพันธ์เส้นทางเสี่ยงต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดเส้นทางเหล่านี้ เป็นต้น ส่วนมาตรการด้านความปลอดภัยได้สำรวจข้อมูลทางกายภาพ สำหรับเส้นทางที่เป็นจุดเสี่ยงมีสถิติอุบัติเหตุที่ผ่านมา พบว่ามี 43 สายทาง 53 จุดเสี่ยง โดยได้เข้าไปแก้ไขปัญหาก่อนถึงเทศกาลแล้ว อาทิ การเพิ่มไฟฟ้าส่องสว่าง และการปรับปรุงป้ายสัญญาณจราจร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในจุดเหล่านี้ เป็นต้น

เปิดสนง.500แห่ง-กางเดินที่บริการ

นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า ส่วนการอำนวยความสะดวก

สะดวกผู้เดินทางตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้สั่งการให้กรมจัดเตรียมห้องน้ำสะอาด จุดพักรถ พักผ่อนร่างกาย พร้อมน้ำดื่ม ชา กาแฟ และผ้าเย็นให้บริการประชาชนฟรี เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางต่อไปให้ถึงที่หมายปลายทางอย่างปลอดภัย กรมพร้อมเปิดสำนักงานหมวดทางหลวงทั่วประเทศกว่า 500 แห่ง เพื่อให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 นอกจากนี้ ยังสามารถจอดรถแวะพักรถ สอบถามเส้นทางกับเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะเดินทางต่อไปเป็นการลดความแออัดการจราจรบริเวณบึงน้ำมันได้อีกทางหนึ่ง รวมทั้งสั่งการให้หมวดทางหลวง 40 แห่ง จัดลานกางเต็นท์ให้บริการในจังหวัดที่ประชาชนนิยมเดินทางมาท่องเที่ยว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

1-2มกราเข้ม-ตั้งด่านตรวจเมา

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผช.ผบ.ตร.) กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกจราจรแก่ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ว่าในวันที่ 25 ธันวาคม จะมีการคืนพื้นผิวการจราจรที่มีการก่อสร้างบนถนนสายหลักได้ทั้งหมด ทั้งนี้ตามถนนต่างๆ ที่เป็นจุดเสี่ยงเช่นจุดชะลอความเร็วจะวางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแล โดยยืนยันว่าบนถนนสายหลักวันที่ประชาชนเดินทางไปและกลับ จะไม่มีการตั้งด่าน แต่จะเน้นอำนวยความสะดวกจราจรเมื่อรถเริ่มมีความหนาแน่น อาทิ ถนนมิตรภาพ ถนน 304 จะมีตำรวจทางหลวงที่คอยดูแล

เปิดช่องทางพิเศษให้รถวิ่ง และตำรวจท้องที่คอยสนับสนุนการทำงานควบคุมสัญญาณไฟตามทางแยกต่างๆ รวมถึงดูแลถนนสายรองและกวดขันวินัยจราจรให้ดี ทั้งนี้การตั้งด่านตรวจในต่างจังหวัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจะร่วมกับอาสาสมัครตำรวจบ้านคอยช่วยอำนวยความสะดวก และประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทางอย่างไรก็ตามในวันที่ 27-28 ธันวาคม และวันที่ 1-2 มกราคม ในถนนสายรองบางจุด อาจจะต้องมีการตั้งด่านคอยกวดขันกรณีตรวจวัดแอลกอฮอล์ จุดชะลอความเร็วในเวลากลางคืน

คุมเข้มชายเผลอเด็กต่ำกว่า20ปี

พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์กล่าวต่อว่าศูนย์อำนวยการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยข้อมูลการตั้งด่านทั่วประเทศ ในช่วง 7 วันอันตรายว่าจะมีจุดตรวจ/จุดสกัดจำนวน 2,530 จุด ชุดเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 1,869 ชุด และจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ จำนวน 1,909 จุด สำหรับกรณีตรวจพบผู้ที่ขับรถในขณะเมาสุราหากปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้จับกุม มีอำนาจยึดรถเป็นของกลาง นำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอยู่แล้ว ตาม ป.วิอาญา ม.85 และระเบียบการยึดของกลาง เพราะรถดังกล่าวถือว่าเป็นพยานหลักฐานในการกระทำความผิด

“ในปีนี้นักงานตำรวจแห่งชาติ เน้นหนักการบังคับใช้กฎหมายตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เป็นพิเศษ หากเป็นกรณีเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี ขับขี่เมาสุราจะมีการขยายผลดำเนินคดีไปยังร้านจำหน่ายสุรา และหากเป็นกรณีเด็กอายุไม่เกิน 18 ปี จะเข้าช่วยความผิดจำหน่าย แลกเปลี่ยนหรือให้สุราหรือบุหรี่แก่เด็ก และ ส่งเสริมให้เด็ก

ประพฤติตนไม่สมควรหรืออาจจะทำให้เด็กมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการกระทำผิด ดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และหากพื้นที่ใดจัดงานเลี้ยงรื่นเริงให้บังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

และให้กวดขันจับกุมการจำหน่ายแอลกอฮอล์ในเวลาห้าม และสถานที่ห้ามจำหน่าย และตั้งจุดตรวจบริเวณใกล้ๆ สถานที่จัดงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ” ผช.ผบ.ตร.กล่าว และว่า สำหรับมาตรการจัดการต่อร้านค้าที่จำหน่ายสุราให้กับผู้ขับที่มีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ 1.การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาห้าม ตามมาตรา 28 ขายได้ระหว่างเวลา 11.00-14.00 น. และ 17.00-24.00 น. ฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 หมื่น 2.การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ห้ามตามมาตรา 27 เช่น ในวัด สถานพยาบาล สถานที่ราชการ หอพัก สถานศึกษา สถานีน้ำมันเชื้อเพลิง สวนสาธารณะ หรือสถานที่อื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดเช่น บนทางตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 หมื่น 3.การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี หรือบุคคลที่มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้ ตามมาตรา 29 จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่น

191ปล่อยแถวระดมปีใหม่

ที่ลานชัยจินดา กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ ถนนวิภาวดีรังสิต พล.ต.ท.ภักดิ์พงศ์ พงษ์ชาติตรา ผบ.ช.น. เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติด ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2563 โดย พล.ต.ท.ภักดิ์พงศ์กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองบัญชาการตำรวจนครบาลสั่งการให้ทุกหน่วยดำเนินการระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่หน่วยงานราชการและเอกชนต่างๆ หยุดทำการติดต่อกันหลายวัน โดยในช่วงดังกล่าวมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางไปพักผ่อนตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จำนวนมาก ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ อีกทั้งจะมีการจัดกิจกรรมรื่นเริงขึ้นในหลายพื้นที่ อาจทำให้เกิดปัญหาและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนขึ้นได้ จึงได้กำหนดให้ทุกหน่วยจัดพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

“เพื่อให้การดำเนินการระดมกวาดล้าง

อาชญากรรมเป็นไปตามนโยบายและบรรลุเป้าหมายที่ยาสเสพติด อาวุธปืน อาวุธสงครามและวัตถุระเบิด คดีค้างเก่าตามหมายจับป้องกันปราบปรามคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นบริเวณขนส่ง สถานที่พักผู้โดยสาร แหล่งท่องเที่ยว หรือสถานที่ที่มีการจัดงาน หรือจัดกิจกรรม และป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินในพื้นที่จุดเสี่ยงที่มีเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ป้องกันเหตุทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายโดยเฉพาะการติดตามไปก่อเหตุซ้ำในบริเวณสถานพยาบาล กวดขันจับกุมผู้เล่นดอกไม้เพลิงพลุประทัดการปล่อยโคลมลอย รวมทั้งตรวจตราสวนสาธารณะ แหล่งมั่วสุ่ม และสถานบริการ” พล.ต.ท.ภักดิ์พงศ์กล่าว

เผย‘บิกตู’กำชับตร.ดูแลประช.

พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย โฆษก ตร. กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานว่า นายกรัฐมนตรีกำชับให้ตำรวจทุกสถานีตำรวจทั่วประเทศปฏิบัติตามแผนมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น เคาต์ดาวน์และกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี โดยให้ตำรวจดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน สำหรับโครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยประชาชนหรือโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2562-2 มกราคม 2563 โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการนี้เพราะเป็นโครงการที่ดีและสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนหากไม่อยู่บ้านให้ตำรวจช่วยดูแลความเรียบร้อย โดยวันที่ 24 ธันวาคม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เรียกประชุมทุกฝ่าย ทั้งตำรวจเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำชับมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่

ย้ำค่ายมือถือดูแลโครงข่าย

นายฐากร ตันทีสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2562-1 มกราคม 2563 เป็นอีกเทศกาลหนึ่งที่มีสถิติการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่กันมาก ประชาชนนิยมติดต่อสื่อสารและส่ง

ข้อความอวยพรกันผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก หรือคลิป์วิดีโอสั้น ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่ทุกคนในครอบครัวมาร่วมกัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน รวมถึงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและมาตรฐานในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในช่วงเวลาดังกล่าวลดลง จึงกำชับไปยังผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (โอเปอเรเตอร์) ทุกรายให้เพิ่มขีดความสามารถและความระมัดระวังในการดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคม เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่นำมาใช้ในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะเวลาช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องไม่เกิดปัญหาในการใช้งานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 นี้

ทั่วประเทศเตรียมพร้อมปีใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลายจังหวัดทั่วประเทศเตรียมพร้อมในช่วงเทศกาลปีใหม่ อาทิ ที่จ.เชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชยจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ออกตรวจการจำหน่ายกระเช้าของขวัญเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ที่ห้างสรรพสินค้าพื้นที่อ.เมืองเชียงใหม่ ส่วนที่กองบังคับการตำรวจภูธรจ.มหาสารคาม พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาส และเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2563

ที่สำนักงานสาธารณสุข จ.บึงกาฬ กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน และตรวจสภาพรถกู้ชีพ กู้ภัย มีนายนิพนธ์ คนขยัน นายจ. บึงกาฬ พร้อมเจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดบึงกาฬ ครูและนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ได้ร่วมกันตรวจสอบความพร้อมยานพาหนะ อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์กู้ภัย

เบื้องต้น และอุปกรณ์ควบคุมสถานการณ์ของรถกู้ชีพ-กู้ภัย รถพยาบาล และฉุกเฉิน ของศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย และหน่วยกู้ชีพของ อปท.ต่างๆ ในเขตจังหวัดบึงกาฬ กว่า 100 คัน เตรียมความพร้อมรับมืออุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่

ที่ จ.พังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายแพทย์นเรศฤทธิ์ ชัฏระสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน บูรณาการร่วมกันแก้ปัญหาทางด้านความปลอดภัยและการจัดการเมื่อเกิดภัยทางด้านสุขภาพ โดยจัดชุดแพทย์พยาบาล ปฏิบัติการเฉพาะกิจ ที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว หมู่เกาะสิมิลัน และหมู่เกาะสุรินทร์

บวท.-คาดการณ์เที่ยวบินปีใหม่

นายสมนึก รงค์ทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด(มหาชน) หรือ บวท. กล่าวว่าช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2562-2 มกราคม 2563 คาดการณ์ว่ามีปริมาณเที่ยวบิน 22,493 เที่ยวบิน โดยมีปริมาณเที่ยวบินของแต่ละสนามบินหลักๆ ดังนี้ 1.สนามบินสุวรรณภูมิ มีปริมาณเที่ยวบิน 8,672 เที่ยวบิน 2.สนามบินดอนเมือง มีปริมาณเที่ยวบิน 6,351 เที่ยวบิน 3.สนามบินภูเก็ต มีปริมาณเที่ยวบิน 2,722 เที่ยวบิน 4.สนามบินเชียงใหม่ มีปริมาณเที่ยวบิน 1,885 เที่ยวบิน 5.สนามบินหาดใหญ่ มีปริมาณเที่ยวบิน 557 เที่ยวบิน 6.สนามบินกระบี่ มีปริมาณเที่ยวบิน 549 เที่ยวบิน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณเที่ยวบินในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาพบว่าลดลง 2.29% ซึ่งคาดว่าน่าจะมาจากผลกระทบของเที่ยวบินในประเทศชะลอตัว